

# OCB công bố báo cáo phát triển bền vững độc lập

15:14 23/09/2024

Tác giả: Đang cập nhật

**Với chủ đề “Hành trình chuyển đổi ngân hàng xanh”, báo cáo đã tái hiện đầy đủ từng bước chuyển mình của OCB trong việc xanh hóa hoạt động của ngân hàng nhằm hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng xanh, đóng góp vào sự phát triển bền vững của Việt Nam.**

Báo cáo của OCB cũng cung cấp đầy đủ những thông tin bao gồm mục tiêu, định hướng, thành tựu đã đạt được, hoạt động và sáng kiến nổi bật trong năm 2023 cũng như kế hoạch tương lai của ngân hàng đối với các vấn đề phát triển bền vững quan trọng.

Qua đó, OCB mong muốn truyền tải thông điệp về những cam kết, nỗ lực cùng nhiều chương trình hành động cụ thể, giúp các bên hữu quan (bao gồm khách hàng, cổ đông, người lao động, cơ quan quản lý và cộng đồng) có góc nhìn đầy đủ về hành trình phát triển bền vững đã và đang diễn ra trong từng hoạt động kinh doanh, vận hành tại OCB.

Nội dung của báo cáo được lập dựa trên cơ sở đáp ứng và tuân thủ chặt chẽ quy định về công bố thông tin theo Thông tư 96/2020/TT-BTC, đồng thời tham chiếu đến Tiêu chuẩn sáng kiến báo cáo toàn cầu (GRI - Global Reporting Initiative), được phát hành bởi Global Sustainability Standards Board (GSSB) vào năm 2016 và điều chỉnh năm 2021.

Ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc OCB chia sẻ, chúng tôi tin rằng những nỗ lực của OCB nhằm quản lý tác động của ngân hàng trên các phương diện môi trường - xã hội - quản trị cũng đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) của Liên hợp quốc. Đồng thời, với việc chủ động phát hành báo cáo PTBV độc lập cho năm tài chính 2023 đã thể hiện cam kết của ngân hàng về sự minh bạch, tính khách quan và trung thực trong mọi hoạt động của mình. Đây cũng là những giá trị cốt lõi mà chúng tôi luôn nỗ lực duy trì suốt hành trình xây dựng và phát triển vừa qua.



*OCB công bố báo cáo phát triển bền vững độc lập.*

Theo ông Hải, mục tiêu hướng đến ngân hàng xanh đã được OCB đặt nền tảng từ rất sớm và được xây dựng thành chiến lược tổng thể cùng với sự đồng hành từ nhiều tổ chức quốc tế uy tín như IFC.

Ngân hàng sẽ thực hiện những hành động cụ thể góp phần gia tăng hiệu quả, tốc độ chuyển đổi xanh. Cung cấp dịch vụ sản phẩm tài chính đến các bên liên quan. Thực hiện số hóa các hoạt động ngân hàng nhằm tăng chất lượng phục vụ, giảm thời gian xử lý hồ sơ, tiết kiệm giấy. Thực hiện các giải pháp kỹ thuật (thiết bị tự động, cảm biến), chương trình truyền thông, sáng kiến ESG mục đích sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng (điện, nước). Nâng cấp, bổ sung nội dung các chương trình đào tạo nhằm nâng cao năng lực “Xanh” cán bộ nhân viên để đáp ứng nhu cầu chuyển đổi, cùng nhiều hoạt động khác.

Chúng tôi cam kết kiên định theo đuổi hành trình phát triển bền vững, tích hợp các nguyên tắc về phát triển bền vững vào hoạt động kinh doanh, vận hành và quản trị trong ngân hàng: Quản trị theo thông lệ và các chuẩn mực tốt nhất; điều hành các hoạt động ngân hàng trên nguyên tắc minh bạch, đề cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức trong công việc.

Tăng trưởng ổn định và bền vững thông qua hoạt động kinh doanh hiệu quả; đóng góp giá trị kinh tế cho quốc gia, tổ chức, cổ đông và khách hàng. Tác động tích cực đến môi trường thông qua các

hành động bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, giảm thiểu biến đổi khí hậu và xanh hóa nền kinh tế. Góp phần kiến tạo nên xã hội hiện đại và văn minh thông qua những sản phẩm và dịch vụ có giá trị thiết thực và trải nghiệm cao cho khách hàng cũng như hoạt động đóng góp tích cực cho cộng đồng và xã hội, Tổng Giám đốc OCB chia sẻ thêm về tuyên bố chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng.

Tổng Giám đốc OCB cho biết, mục tiêu của phát triển bền vững không chỉ là gia tăng giá trị kinh tế dài hạn cho ngân hàng mà còn hướng tới bảo vệ môi trường và kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Chính vì vậy, OCB không ngừng đầu tư và phát triển để trở thành một ngân hàng xanh với tầm nhìn, sứ mệnh cũng như các mục tiêu cụ thể nhằm hiện thực hóa tham vọng này theo các mốc thời gian cụ thể, năm 2025 theo đuổi hành trình phát triển doanh nghiệp bền vững, 2027 ngân hàng tiên phong về phát triển bền vững và 2050 đồng hành cùng Chính phủ và Cơ quan quản lý cho mục tiêu Net Zero. Chiến lược phát triển bền vững của ngân hàng cũng đưa ra những chương trình và hành động rõ ràng để đạt được mục tiêu theo lộ trình đã đề ra.

Được biết, sau khi công bố báo cáo phát triển bền vững độc lập, OCB sẽ tập trung đẩy mạnh các hoạt động như: Tăng quy mô tín dụng xanh, tiết kiệm tài nguyên, năng lượng, giảm khí thải, tiếp tục xây dựng môi trường làm việc an toàn, hiệu quả và hạnh phúc, tăng tốc số hóa quy trình vận hành và sản phẩm dịch vụ, tăng tính bảo mật thông tin và tăng cường tín dụng các dự án phục vụ cộng đồng, xã hội... Thể hiện cam kết trong hành trình chuyển đổi ngân hàng xanh tại OCB.

**Lan Chi**

**Link bài viết:** <https://nguoilambao.vn/ocb-cong-bo-bao-cao-phat-trien-ben-vung-doc-lap>